

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KHOA DU LỊCH**  
**(Lần 1 năm 2023)**

**1. Thời gian bắt đầu:** 14h, ngày 26 tháng 7 năm 2023

**2. Địa điểm:** phòng A304, cơ sở quận 7

**3. Thành phần tham dự:**

- **Chủ trì:** TS. Nguyễn Văn Vẹn - Chủ tịch Hội đồng;

- **Thư ký Hội đồng:** TS. Nguyễn Thanh Vượng – thành viên Hội đồng;

- **Có mặt:** các thành viên hội đồng theo quyết định số: 1292/QĐ-ĐHTCM ngày 19/5/2023.

- **Vắng:** Không

**4. Lãnh đạo trường:**

- TS. Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Tài chính – Marketing: Phát biểu chỉ đạo.

**5. Nội dung:** Thông qua danh mục ý kiến tư vấn của các thành viên Hội đồng Khoa du lịch lần thứ nhất năm 7/2023.

**6. Diễn tiến nội dung cuộc họp:**

**TS. Nguyễn Văn Vẹn – Chủ tịch hội đồng nêu các vấn đề thực trạng đang đặt ra tại Khoa Du lịch:**

+ Thay mặt Hội đồng, chủ trì buổi họp trình bày bối cảnh và định hướng chung phát triển Khoa du lịch theo cơ chế đặc thù;

+ Khó khăn Khoa hiện nay như Giáo trình giảng dạy cho các chuyên ngành trong Khoa đang thiếu rất nhiều, qua thời gian dài thiếu kế hoạch triển khai hoàn thiện giáo trình, nguồn nhân lực trong Khoa chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt trong bối cảnh kết nối, hội nhập toàn cầu, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới, hoạt động đào tạo thực hành, khung chính sách đào tạo thực hành cần tiếp tục hoàn thiện... do đó Khoa nhờ các thành viên trong Hội đồng Khoa hiến kế tư vấn đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm phát triển bền vững Khoa trong thời gian tới.

+ Về vấn đề hoàn thiện năng lực đào tạo: cả giảng viên và viên chức quản lý Bộ môn (Bộ môn Du lịch - Lữ hành và Bộ môn Quản trị khách sạn – Nhà Hàng) đang cần các Thành viên hội đồng hiến kế, tư vấn có giải pháp thu hút bên ngoài và đào tạo khẩn cấp từ nguồn tại chỗ độ trình độ tiến sĩ, đặc biệt là PGS.TS Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch, Đại học Huế hỗ trợ tiếp tục nhận Nghiên cứu sinh về Du lịch đào cho Khoa sắp tới;

+ Vấn đề về tổ chức hội thảo thường niên: Khoa dự kiến xin ý kiến tham mưu, tư vấn của các thành viên Hội đồng xem xét triển khai công tác tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc tế, Quốc gia đăng ký tổ chức thường niên trong năm 2024 (có thể kết hợp trong mạng lưới các trường trong câu lạc bộ các trường đào tạo về du lịch Việt Nam hoặc mạng lưới các trường quốc tế để nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên Khoa và trong nước?..).

+ Về chủ biên Giáo trình: để hoàn thiện thời gian ngắn nhất có thể phân công tiến sỹ Trong Khoa và các thành viên Hội đồng đứng tên chủ biên và khuyến khích các Giảng viên trong Khoa tham gia, đặc biệt là các giảng viên đang giảng dạy các học phần đã và đang triển khai viết giáo trình tham gia biên soạn, điều chỉnh chủ biên chuyển công tác hoặc nghỉ việc hay không?

+ Về vấn đề đào tạo đặc thù 50% thực hành: Khoa hiện nay đang tập hợp, xây dựng được bộ dữ liệu thông tin của 1585 doanh nghiệp về du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin này rất cần thiết để thiết lập mạng lưới đào tạo thực hành nghề nghiệp doanh nghiệp nhằm xúc tiến, kết nối mời các doanh nghiệp nghiệp này tham gia giảng dạy và tiếp nhận sinh viên thực hành nghề nghiệp, nhằm mục tiêu ngay khi sinh viên hoàn thiện 02 năm học lý thuyết tại Khoa sẽ tiếp tục thực hành trong mạng lưới thực hành và được ký hợp đồng lao động từ cuối năm thứ 2, đây là mục tiêu “thực chất” của giảng dạy thực hành, tiến đến đưa sinh viên thực hành ở các nước trên thế giới. Nên chăng hình thành “Hội đồng tư vấn thực hành nghề nghiệp” làm tư vấn cho Trường khoa để triển khai các bước đào tạo thực hành nghề nghiệp “thực chất” và bền vững trong thời gian tới? Khoa rất cần xin ý kiến các thành viên hội đồng.

+ Về chương trình đào tạo, đặc biệt chương trình đào tạo và tài liệu thực hành nghề nghiệp: Có nên sắp xếp, xây dựng lại khung chương trình giảng dạy các học phần lý thuyết tiệm cận quốc tế hoặc hoàn thiện toàn bộ tài thực hành nghề nghiệp (có ký xác nhận của các đơn vị tiếp nhận sinh viên trong mạng lưới thực hành nghề nghiệp) để làm cơ sở kiểm soát “thực chất” đào tạo thực hành nghề nghiệp? Và khung chương trình giảng dạy thực hành cần làm rõ thực hành như thế nào, mục tiêu, chuẩn đầu ra ra sao? Các Bộ môn cần tăng cường biên soạn tài liệu thực hành, và chuyển các tài liệu này cho DN dạy thực hành thực hiện? . . .

+ Và những vấn đề liên quan khác: như tư vấn, chuyển giao sản phẩm của giảng viên, nâng cao năng lực giảng viên đáp ứng chuyển đổi giảng dạy tích hợp theo chiến lược phát triển của Trường...? Đưa giảng viên, sinh viên ra các nước trở thành mạng lưới rộng khắp, đáp ứng lao động toàn cầu, công dân toàn cầu...Khoa nhờ các thành viên tư vấn.

***Các ý kiến tư vấn của thành viên Hội đồng:***

***- PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, Viện Đào tạo Quốc tế - Thành viên Hội đồng:***

+ Về giáo trình: Giáo trình nói riêng, tài liệu học tập bậc đại học nói chung là vấn đề rất lớn của các cơ sở đào tạo hiện nay ở các Khoa du lịch của các trường đại học Việt Nam hiện nay, vì vậy tính cấp thiết phải hoàn thiện giáo trình ngoài việc giảng viên trong Khoa tham gia biên soạn, Khoa có thể mời các giảng viên ngoài trường, đặc biệt các Thành viên hội đồng Khoa hỗ trợ tham gia biên soạn giáo trình hoặc cũng có thể nhập khẩu ở các nước

tiên tiến, là thành viên hội đồng PGS.TS. Đặng Văn Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa giúp Khoa hoàn thiện giáo trình sắp tới. Các giảng viên có học vị tiến sĩ trong khoa đứng chủ biên, có thể mời các giảng viên ngoài trường đứng tên đồng chủ biên biên soạn giáo trình. Các tài liệu giảng dạy, giáo trình... phải được công bố và cung cấp cho sinh viên. Khoa hiện đang thiếu giáo trình, tình huống trước nhất có thể chủ động sử dụng giáo trình của các trường đại học khác đưa giảng dạy, sau đó Khoa xây dựng Kế hoạch chung biên soạn giáo trình, kế hoạch chi tiết triển khai xuống bộ môn và cụ thể cho từng giảng viên lộ trình viết giáo trình.

+ *Về phối hợp đào tạo:* Cần nhanh chóng triển khai cụ thể hóa nội dung MOU đã ký kết với trường Du lịch Huế, trong việc trao đổi, phối hợp, hợp tác cụ thể như: Trao đổi sinh viên: Khoa du lịch có thể đưa sinh viên ra trường Đại học Du lịch Huế học tập 1 số học phần hoặc 1 học kỳ, và ngược lại; Trao đổi giảng viên: Khoa du lịch có thể mời thỉnh giảng các giảng viên trường Đại học Du lịch Huế giảng dạy 1 số học phần, và ngược lại; Hợp tác nghiên cứu: Giảng viên trong Khoa có thể kết hợp với các giảng viên trường Đại học Du lịch Huế tham gia viết đề tài Nghiên cứu Khoa học;

+ *Về Nghiên cứu khoa học:* Khuyến khích các giảng viên trong khoa đăng ký đề tài khoa học cấp cơ sở trở lên về du lịch; có thể đặt tên chủ đề hội thảo quốc tế thường niên **“Phát triển du lịch trong kỷ nguyên số”**, theo các chủ đề hàng năm (ví dụ: bền vững, văn hoá, kinh tế du lịch về đêm...), huy động các cơ sở đào tạo trong câu lạc bộ các trường đào tạo du lịch ở Việt Nam tham gia đồng hành, hình thành Hội đồng xuất bản... Luân phiên để các đơn vị tổ chức hội thảo khoa học hàng năm theo chủ đề trên như UFM, Trường Du lịch Huế, Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế TP HCM... Các hội thảo này nên có tính diễn đàn chung, tính địa phương và nâng cấp công bố cả quốc tế và hướng ứng dụng để mời gọi rộng rãi doanh nghiệp tham gia. Đối với các bài viết có tính nghiên cứu cao thì đăng tạp chí quốc tế, tính khoa học vừa thì đăng kỷ yếu hội thảo, bài tính nghiên cứu thấp thì đăng 1 kỷ yếu nội bộ. Hội thảo quốc tế nên đăng ký thường niên. PGS.TS. Đặng Văn Mỹ sẽ hỗ trợ kết nối và ký kết hợp tác quốc tế về mở rộng mạng lưới hợp tác hội thảo và xuất bản chủ đề này.

+ *Về thành lập Hội đồng tư vấn thực hành nghề nghiệp:* Đồng thuận ý tưởng này, khoa lưu ý mở rộng mạng lưới cấp độ quốc tế tham gia, hình thành hội đồng quy mô càng lớn, càng tốt để giúp Khoa đảm bảo triển khai thành công “thực chất” hoạt động đào tạo thực hành. PGS.TS. Đặng Văn Mỹ sẽ đồng hành cùng Khoa triển khai kế hoạch này bối cảnh hợp tác trong nước và quốc tế.

**- PGS.TS. Nguyễn Hoàng Phương, Học viện Chính trị Khu vực II – Thành viên Hội đồng:**

+ *Về giáo trình và tài liệu giảng dạy:* các tài liệu giảng dạy đã được thông qua rồi thì giảng viên có thể nâng cấp lên viết thành giáo trình, thẩm quyền các bộ môn nên liệt kê, thống kê trình Khoa cho triển khai ngay; tài liệu nào chưa có thì khuyến khích thực hiện, triển khai lại, mời gọi theo ý kiến Thầy Mỹ. Thống nhất với ý kiến của thầy Mỹ về việc mời các giảng viên ngoài trường tham gia viết giáo trình chung với giảng viên trong Khoa; đối với giảng viên ngoài trường có học vị tiến sĩ, có thể mời họ với tư cách đồng chủ biên;

Các giáo trình cần phải được triển khai biên soạn ngay; Thực hành nghề nghiệp nên gắn với thực tiễn đảm bảo thời lượng 50% số tiết mời các doanh nghiệp giảng dạy, rất đồng thuận theo gợi ý của Thầy Vện là nên có tài liệu hướng dẫn thực hành nghề nghiệp có xuất bản, ban hành và cùng thống nhất với doanh nghiệp nơi sinh viên thực hành, để liên thông kiểm soát giữ lý thuyết và thực hành, các giảng viên trong Khoa giảng dạy 50% thời lượng lý thuyết và giảng viên có thể kiểm soát chất lượng giảng dạy thực hành. Cần xây dựng học kỳ doanh nghiệp từ 6 tháng đến 1 năm hoặc hơn nữa theo quy định chung của Bộ giáo dục và Đào tạo đưa sinh viên đến doanh nghiệp để họ đào tạo, đào tạo thực tế kể cả đưa ra thế giới đào tạo, thiết lập mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu. . . . Khoa hoặc cấp có thẩm quyền tham mưu quản lý đào tạo cần phải xây dựng quy chế giám sát hoạt động giảng dạy lý thuyết gắn với hoạt động giảng dạy của doanh nghiệp, đây là quan hệ biện chứng không thể tách rời. Về Cơ chế chính sách khung pháp lý đào tạo thực hành nghề nghiệp cần kiến nghị hoàn thiện có thể có khung pháp lý riêng hoặc sử dụng chung với đào tạo nghề của Bộ Lao động thương Bình và Xã hội nhằm đảm bảo khung kiểm soát chất lượng và tài liệu hướng dẫn thực hành nghề nghiệp chính thức được ban hành của trường có sự tham gia giữa các bên liên quan “đào tạo và thực hành” qua đó làm nền tảng cho công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo và kiểm nghiệm thực tiễn.

Về các chương trình đào tạo, cần xây dựng các học phần kỹ năng mềm trong lĩnh vực đào tạo do khoa đang quản lý, liên kết đào tạo kỹ năng, đào tạo các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ hành nghề cho sinh viên, học viên kinh tế đêm cả chứng chỉ trong nước hay quốc tế... cần thay đổi liên tục việc cập nhật nâng cấp chương trình đào tạo không để đến định kỳ để theo kịp sự thay đổi của trong nước, thế giới như ví dụ định hướng môn học như trí “tuệ nhân tạo AI trong du lịch”, “công nghệ du lịch” hoặc nghiên cứu sâu như “Bản sắc du lịch Việt”. Lưu ý Khoa Du lịch vì ta đang thực hiện hoạt động đào tạo cấp độ bậc đại học nên cần có cả nghiên cứu từ hàn lâm đến ứng dụng, tránh đi chệch qua đào tạo nghề.

+ Về thành lập Hội đồng tư vấn thực hành nghề nghiệp: Rất đồng ý với ý tưởng này, đây là ý tưởng hay cần được xây dựng kế hoạch triển khai ngay, hội đồng này cũng nằm trong quy định cho phép, qua đó làm cơ sở tư vấn cho trường Khoa để triển khai cơ chế “đào tạo gắn với thực tiễn” mục tiêu là sinh viên đào tạo ra không phải đào tạo lại và được chấp nhận ngay của thị trường. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Phương sẽ đồng hành cùng Khoa triển khai kế hoạch này.

**- PGS.TS. Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch, Đại học Huế - Thành viên Hội đồng:**

+ Về biên soạn giáo trình: Khuyến khích giảng viên mạnh dạn biên soạn; Cần mời các giảng viên các trường Du lịch tham gia biên soạn giáo trình, Trường Du Lịch Huế sẵn sàng chia sẻ tài nguyên đào tạo theo thỏa thuận hợp tác.

+ Về liên kết, hợp tác đào tạo: Trường Du lịch sẽ đồng hành tuyển sinh thạc sỹ (2 ngành Du lịch và Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành), Học viên sẽ có 50% học trực tiếp, 50% học online, trong quá trình học HV sẽ ra Huế 3 lần. Có thể triển khai ngay việc phối hợp đào tạo thạc sỹ. Khoa Du lịch nên cử viên chức tham gia đầu mối phối hợp Sau đại học của

Trường Marketing hình thành nhóm triển khai toàn diện, bền vững các nội dung trong MOU đã ký; Khoa Du lịch – Trường Marketing có thể đưa sinh viên ra trường Đại học Du lịch Huế học tập 1 số học phần hoặc 1 học kỳ, và ngược lại. Trường Du lịch Huế sẵn sàng hỗ trợ đào tạo bậc Tiến sĩ cho Khoa để nâng cao năng lực giảng viên trong chiến lược phát triển Khoa.

+ *Về Hội thảo quốc tế:* Khoa Du lịch có thể liên kết với Trường Du lịch Huế đồng tổ chức các Hội thảo khoa học. PGS.TS. Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch, Đại học Huế - Thành viên Hội đồng hiện đang là Chủ tịch Câu lạc bộ các trường Đào tạo Du lịch Việt Nam, sắp tới công bố quyết định kết nạp trường Đại học Tài chính – Marketing vào Câu lạc bộ là điều kiện rất thuận lợi để Khoa du lịch được tiếp cận các trường thành viên từ Câu lạc Bộ các trường Đào tạo Du lịch nhằm gắn kết hình thành nhóm tổ chức thường niên Hội thảo khoa học, trước nhất theo chủ đề PGS.TS Đặng Văn Mỹ tư vấn.

+ *Về thành lập Hội đồng tư vấn thực hành nghề nghiệp:* Rất đồng ý với ý tưởng này, Trường Du lịch, Đại học Huế hiện đang triển khai thực hành nghề nghiệp thông qua một mạng lưới cao đẳng nghề, đây là ý tưởng hay nên được xây dựng kế hoạch triển khai ngay, PGS.TS. Trần Hữu Tuấn sẽ đồng hành cùng Khoa triển khai kế hoạch này.

***-TS. Nguyễn Thị Diễm Kiều, Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn Lữ hành, Khoa Du lịch:***

+ Hiện nay có sự trùng nhau về nội dung trong đề cương môn học, chẳng hạn như 2 môn kinh tế du lịch và tổng quan du lịch đang trùng nhau. Khoa định hướng như thế nào, Bộ môn sẽ rà soát lại nội dung toàn diện sắp tới để đảm bảo thực hiện đúng chiến lược, kế hoạch chiến lược phát triển Khoa.

***-TS. Vũ Thu Hiền, Giảng viên chính, phụ trách Khoa học công nghệ Khoa Du lịch - Thành viên Hội đồng:***

Hội đồng Khoa cần bàn thêm cách thức để thấy rõ hơn lợi ích nhằm để tìm những hướng thuận lợi mới triển khai được.

***-TS. Nguyễn Thanh Vương, phụ trách Khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế Khoa Du lịch – Thành viên Hội đồng:***

Về tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc tế, quy trình thực hiện không khó, hoàn toàn có thể thực hiện được hội thảo quốc tế, để tổ chức được hội thảo khoa học cấp Quốc tế, cần xin chủ trương từ Bộ chủ quản.

***-ThS.NCS. Hồ Thanh Trúc, Phó Trưởng Khoa Du lịch – Thành viên Hội đồng:***

Đối việc kết nối doanh nghiệp từ trước đến nay Khoa Du lịch đã thực hiện riêng lẻ, chưa có tính đến tiếp cận có hệ thống, quy mô kỳ vọng như ta đang bàn chẳng hạn lựa chọn các kết nối thân thuộc như Pullman, Sofitel, Caravell, New World, Rex,... và cũng đã mời doanh nghiệp tham gia giảng dạy. Tuy nhiên, để Doanh nghiệp cam kết đào tạo tại doanh nghiệp hiện nay gặp khó khăn và nếu nâng cấp lên để đảm bảo tiếp nhận luôn Sinh viên là bài toán càng khó. Hiện nay, Khoa vẫn đang tiến hành theo kế hoạch, đảm bảo phương án thực hành. Tuy nhiên, Khoa triển khai theo hướng mới thì cần bàn kỹ.

**-ThS.NCS Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn Nhà hàng-Khách sạn – Thành viên Hội đồng:**

Về giáo trình hiện nay chủ yếu sử dụng của chủ biên là tiến sĩ đã nghỉ việc hoặc chuyển công tác về trường khác, nhiệm vụ này chính là của Bộ môn, tuy nhiên hiện đang rất thiếu giáo trình; việc mời Doanh nghiệp mời giảng dạy rất khó đặc biệt các chức danh giám đốc, phó giám, GM tham gia giảng dạy, đa phần trường bộ phận trở xuống họ ko quyết nhân sự, nếu muốn họ tham gia phải cần giải pháp cho họ có lợi ích.

**- Các ý kiến chỉ đạo:**

**+ TS. Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng:**

Tuyên dương khoa Du lịch đã thực hiện việc củng cố Hội đồng Khoa theo Quy chế của Trường và triển khai họp Hội đồng khoa lần thứ nhất rất tốt. Cảm ơn quý thầy cô đã tham gia, xây dựng và đồng thành tư vấn cho Trường khoa Du lịch, đây là điều kiện tốt cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Khoa Du lịch sắp tới. Đối với ý kiến của các nhà khoa học là Thành viên Hội đồng khoa, đề nghị Ban lãnh đạo Khoa tiếp thu nghiêm túc, tổ chức triển khai có hiệu quả sắp tới; Khoa phải phát triển nhanh đội ngũ giảng viên cơ hữu có học vị cao, tập trung phát huy nội lực từ khoa. Tăng cường xây dựng đội ngũ thỉnh giảng, cần gắng thực tiễn. Ví dụ ý tưởng kiến nghị thành lập “Hội đồng tư vấn thực hành nghề nghiệp” có sự Doanh nghiệp, chuyên gia tham gia, mở rộng quốc tế là hết sức cần thiết và rất đồng thuận. Riêng MOU đã ký kết với trường Du lịch Huế, Khoa cần triển khai cụ thể hóa nhanh toàn diện các nội dung đã ký như: Khoa xây dựng kế hoạch, đề xuất công nhận chương trình lẫn nhau giữa 2 trường; trao đổi Sinh viên giữa 2 trường, đào tạo sau đại học, trao đổi giảng viên, mời giảng...; Thống nhất việc thực hiện giáo trình không cần theo kỳ, Khoa chủ động thực hiện liên tục để đảm bảo đủ theo quy định. Nhanh chóng có kế hoạch trình chủ trương thực hiện bài giảng, giáo trình, hoặc nhập khẩu giáo trình của các trường liên kết để thực hiện.

## **6. Kết luận cuộc họp:**

TS. Nguyễn Văn Vẹn – Chủ tịch Hội đồng Khoa Cảm ơn sự chỉ đạo của TS. Lê Trung Đạo, mặc dù TS. Nguyễn Văn Vẹn vừa tiếp nhận quản lý Khoa song qua sự quan tâm sâu sắc, động viên, tiếp sức của Thầy TS. Lê Trung Đạo – Phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách Khoa, càng giúp Ban lãnh đạo Khoa, tập thể Khoa thêm quyết tâm, thay mặt Hội đồng Khoa TS. Nguyễn Văn Vẹn cam kết sẽ báo cáo cụ thể trong chi bộ Khoa và triển khai thực hiện ngay về chỉ đạo của Thầy Đạo và ý kiến đóng góp của từng thành viên trong hội đồng khoa, cảm ơn từng thành viên hội đồng khoa, tập thể lãnh đạo Khoa sẽ cụ thể hóa các ý kiến thành chương trình, kế hoạch và phân công công tác trong Khoa chi tiết, có lộ trình triển khai sao cho hiệu quả nhất. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Khoa sẽ được kiến nghị nhà trường cho ý kiến chỉ đạo nhằm mục tiêu sau 02 năm giảng dạy lý thuyết sinh viên tham gia vào thực hành tại doanh nghiệp trong “Mạng lưới thực hành nghề nghiệp” đồng thời được ký hợp đồng lao động trong cuối năm thứ 2, nếu làm được điều này có thể nói đây là “một đổi mới đột phá trong đào tạo gắn thực hành” và hoạt động đào tạo tại Khoa “thực chất” mang lại lợi ích cho các bên liên quan nhà trường, xã hội, doanh

nghiệp, Thầy Cô và người học. Mong cuộc họp hội đồng Khoa lần 2 sẽ ghi nhận nhiều ý kiến các nhà Khoa học hơn nữa, đánh giá lại kết quả hôm nay và sẽ bàn về chủ đề “Đổi mới, đánh thức tiềm năng giảng viên Khoa Du lịch và giá trị gia tăng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyên giao tri thức trong lĩnh vực Du lịch”.

Cuộc họp thống nhất cao 100% ý kiến đồng ý quyết nghị thông qua danh mục nội dung tư vấn của các thành viên hội đồng khoa (**đính kèm**), nội dung có thể làm cơ sở cho Trường khoa du lịch làm căn cứ ra quyết định quản trị.

Cuộc họp kết thúc hồi 16 giờ 45 ngày 26 tháng 7 năm 2023./.

**THƯ KÝ**



**TS. Nguyễn Thanh Vượng**

**CHỦ TỌA**



**TS. Nguyễn Văn Vện**

***Nơi nhận:***

- PGS.TS Phạm Tiến Đạt - Chủ tịch HĐKH.ĐT Trường (Thay b/c);
- TS. Lê Trung Đạo - Phó Hiệu trưởng (thay b/c);
- Chi bộ Khoa;
- Khoa du lịch;
- Lưu Khoa.

*Tp, Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2023*

**DANH MỤC NỘI DUNG TƯ VẤN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  
 KHOA DU LỊCH**

STT	Nội dung tư vấn	Thành viên Hội đồng Khoa
1	<p>(1) Hoàn thiện giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo . . . (gọi chung là tài liệu học tập):</p> <p>1. Quản trị chiến lược trong Doanh nghiệp Lữ hành; 2. Quản trị doanh nghiệp lữ hành; 3. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp lữ hành; 4. Quản trị chuỗi cung ứng trong ngành du lịch; 5. Quản trị du lịch nghỉ dưỡng; 6. Quản trị du lịch bền vững; 7. Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp lữ hành. Trong số các giáo trình trên Trường Khoa có thể chọn 02 giáo trình kiến nghị nhà trường cho thực hiện ngay;</p> <p>(2) Hoạt động thực hành nghề nghiệp gắn với thực tiễn: Gợi ý cho Trường khoa “Thành lập hội đồng tư vấn thực hành nghề nghiệp” do hiệu trưởng ban hành theo quy chế hoạt động của Trường, quy mô hội đồng không giới hạn số lượng, chọn các doanh nghiệp lớn, có uy tín tham gia, tăng cường ký hợp tác phát triển mạng lưới thực hành nghề nghiệp. Thiết kế lại công nghệ đào tạo thực hành nghề nghiệp theo cấp độ quốc tế và kiến nghị nhà trường ban hành các chính sách liên quan đến chuẩn giảng viên đào tạo thực hành và cơ chế quy đổi tín chỉ thực hành, giám sát của Giảng viên đối với sinh viên làm việc thực hành tại doanh nghiệp...nâng cấp sinh viên đào tạo theo chuẩn chương trình quốc tế, liên kết cả trong và ngoài nước;</p>	PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương, Học viện Chính trị Khu vực II.
2	<p>(1) Trường Khoa trình nhà trường cử đầu mối: xây dựng các kế hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa nội dung đã ký kết hợp tác MOU giữa Trường Đại học Tài chính – Marketing, trước nhất tập trung vào kế hoạch liên kết, mở lớp Cao học Du lịch, đào tạo Nghiên cứu sinh trao đổi và công nhận chương trình đào tạo đại học theo chủ trương của Bộ Giáo dục – Đào tạo, hợp tác xuất bản, tổ chức hội thảo thường niên cấp quốc tế...</p> <p>(2) Gợi ý Khoa du lịch tham gia Câu lạc bộ các trường Đào tạo Du lịch Việt Nam để gắn kết hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức.</p>	PGS.TS. Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch, Đại học Huế



3	<p>Gợi ý cho Trưởng khoa trình nhà trường chủ trương:</p> <p>(1) Giao khoa chủ trì nội dung và phối hợp các đơn vị liên quan trường “Tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên” chủ đề <b>“Developing the tourism industry in the digital era”</b>, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mỗi năm sẽ có một chủ đề cụ thể, được thông báo từ đầu mỗi năm. Huy động nhiều cơ sở đào tạo du lịch, các tổ chức, hiệp hội tham gia đồng tổ chức hội thảo.</li> <li>- Thành lập hội đồng khoa học của Hội thảo thường niên để quyết định các vấn đề vĩ mô của Hội thảo, bao gồm các nhà khoa học, các tổ chức, hiệp hội du lịch...</li> <li>- Hội thảo sẽ tổ chức vừa có tính khoa học, vừa có tính thực tiễn của địa phương, ngành du lịch theo cách tổ chức luân phiên tại các cơ sở đồng phối hợp tổ chức.</li> <li>- Các bài viết có tính khoa học cao sẽ xuất bản trên tạp chí quốc tế (scopus)</li> <li>- Các bài viết có tính khoa học thấp hơn sẽ xuất bản kỷ yếu có chỉ số ISBN.</li> <li>- Các bài viết có tính thực tiễn sẽ xuất bản kỷ yếu riêng.</li> </ul> <p>- Những việc cần triển khai: Xây dựng Kế hoạch chi tiết bao gồm Phác thảo chương trình Hội thảo; Mời các đơn vị tham gia đồng chủ trì; Ban hành các qui định hội thảo; Lập trang web Hội thảo; Ra thông báo hội thảo đầu tiên vào đầu năm 2024.</p> <p>(2) Khoa tương tác tập trung thúc đẩy Nghiên cứu sinh ra trường thông qua tương tác gắn kết Cơ sở đào tạo và địa phương có thực tiễn ứng dụng để đảm bảo nghiên cứu sinh ra trường chất lượng;</p> <p>(3) Khoa thúc đẩy mạng lưới kết nối quốc tế để tiến hành tham gia triển khai thực hiện các đề án đào tạo Du lịch cấp độ quốc tế theo cơ chế 2 + 2 của Trường.</p>	PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, Viện Đào tạo Quốc tế
4	Khoa đẩy mạnh hoạt động hội thảo, chất lọc nội dung hội thảo gắn với hình thành mạng lưới tham mưu chính sách phát triển du lịch và gắn với văn hóa bản địa, nội dung được cập nhật vào Website khoa thường xuyên.	TS. Vũ Thu Hiền, Giảng viên chính, phụ trách Khoa học công nghệ Khoa Du lịch:
5	<p>(1) Khoa tăng cường kiến nghị nhà trường hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự đảm bảo phát triển Khoa trong giai đoạn mới, tính đến khả năng giảng dạy, trao đổi sinh viên quốc tế;</p> <p>(2) Khoa có thể khai thác nội dung từ việc điều chỉnh tên các “chủ đề thực hành nghề nghiệp” sát với thực tế thực tập của sinh tại các địa phương để hình thành cơ sở dữ liệu nghiên cứu và công bố quốc tế theo tên “chủ đề thực hành nghề nghiệp”.</p> <p>(3) Khoa nâng cấp tài liệu, giáo trình, bài giảng cấp độ quốc tế, có thể nhập khẩu theo chủ trương chung của nhà trường.</p>	TS. Nguyễn Thị Diễm Kiều, Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn Lữ hành, Khoa Du lịch

	(4) Tiếp tục duy trì và nâng cấp đào tạo ngành tổ chức sự kiện cấp độ quốc tế và phát triển thêm các chuyên ngành khác.	
6	(1) Khoa rà soát, tăng cường đào tạo các học phần Kỹ năng về Du lịch, chú ý cấp độ quốc tế. (2) Rà soát các học phần chuyên môn cần tăng cường (học phần nào nên tăng giờ học, tăng thành bao nhiêu tín chỉ...?). (3) Tăng cường nâng cao chất lượng giảng viên cả ba khía cạnh: Giảng dạy, nghiên cứu, công bố, khả năng ngoại ngữ cho giảng viên, sẵn sàng cho hội nhập quốc tế. Trách nhiệm đóng góp cho khoa...	TS. Nguyễn Thanh Vượng, phụ trách Khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế Khoa Du lịch
7	(1) Tập trung hoàn thiện mạng lưới tư vấn thực hành nghề nghiệp và cấu trúc đào tạo đặc thù, trở thành sản phẩm “sáng tạo, khác biệt” độc đáo nhất của khối các trường Đại học đào tạo Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các hệ sinh thái; (2) Xây dựng chương trình tìm kiếm tài năng trong lĩnh vực Du lịch hàng năm, cả trong nước và quốc tế, với lần 1 do Trường Đại học Tài chính – Marketing đăng cai, Khoa du lịch tổ chức thực hiện, tạo ra nét riêng trong toàn hệ sinh thái	ThS.NCS. Hồ Thanh Trúc, Phó Trưởng Khoa Du lịch
8	(1) Xây dựng kế hoạch hình thành mạng lưới đào tạo gắn với thực tiễn lĩnh vực khách sạn, nhà hàng; (2) Xây dựng kế hoạch triển khai gói sản phẩm đào tạo chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực du lịch nói chung; (3) Khoa xin chủ trương tham gia mạng các trường liên kết đào tạo cấp độ đại học khu vực và quốc tế...	ThS.NCS Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn Nhà hàng- Khách sạn, Khoa Du lịch

**GỢI Ý CUỘC HỌP LẦN 2:** Chủ đề “Đổi mới, đánh thức tiềm năng giảng viên Khoa Du lịch và giá trị gia tăng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyên giao tri thức trong lĩnh vực Du lịch”.

## HỘI ĐỒNG KHOA